



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-25918254 โทรสาร 0-2591-8266

e-mail : pr_dms@yahoo.co.th www.dms.moh.go.th



สบยช. รมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ (สบยช.)
เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คน การจัดกิจกรรม รมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่ผู้พฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในที่สุด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2561 ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า
“บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)” ทั้งนี้จาก สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
ประมาณการว่าในปี 2568 จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคน โดยร้อยละ 80 เป็นประชากร
ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง บุหรี่เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ พึ่งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคเรื้อรังในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและ
หัวใจ เป็นต้น ซึ่งพบว่า ในทุก 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 – 7 คนองค์การอนามัยโลก
ได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563 - 2573 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึงประมาณ 100 ล้านคน และ
ประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตมากขึ้น จึง ต้องมีมาตรการในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
มีภารกิจหลักใน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ซึ่งในยาสูบ หรือ
บุหรี่ยังมีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดกระบวนการเสพติดรุนแรงเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ จากความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด โครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม
กระตุ้นให้ผู้ป่วยประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรของสถาบันฯตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งหวังให้
เกิดการ ลด ละ เลิก การ สูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมการ ให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่รูปแบบใหม่
การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และแจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การประกวดแผ่น
พับบุหรี่ แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึง การเล่นเกมส์และ ตอบคำถาม
ชิงรางวัลโดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น.
ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
จังหวัดปทุมธานี

-ขอขอบคุณ-

25พฤษภาคม 2561